



ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลตำบลประโคนชัยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ไปแล้วนั้น

แต่เนื่องจากสำนักงานงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายการและงบประมาณครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑ , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัยได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วรณัฐ ศรีสุริยชัย

(นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลประโคนชัยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ไปแล้วนั้น

แต่เนื่องจากสำนักงานงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลประโคนชัยจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายการและงบประมาณครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒ ๑ , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

หวังว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ นี้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลประโคนชัยอย่างแท้จริง

เทศบาลตำบลประโคนชัย

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ ลักษณะของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
๑.๒ ขั้นตอนในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔
ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
- บัญชีครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๓)	๕

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ลักษณะของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้อธิบายถึงการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑) “การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น”

๑.๑) เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำหรือทบทวนแล้ว หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแล้ว

๑.๒) เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ แล้วแต่กรณี และดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๒) “การแก้ไขโครงการพัฒนาท้องถิ่น”

เป็นการแก้ไขโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการแก้ไขโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) หรือคุณลักษณะที่เหมือนกัน งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การแก้ไขเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๓) “การแก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์”

๓.๑) เป็นการแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประเด็นกลยุทธ์ แผนงาน

๓.๒) เป็นการแก้ไขเพราะไม่สอดคล้องไม่เชื่อมโยงกันและกัน หรือเป็นการเขียนผิดหรือลงรายการผิดหรือขาดการลงรายการให้ครบถ้วนตามแบบที่กำหนดไว้ การแก้ไขเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๔) คุณลักษณะปรับเปลี่ยนไปโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถกำหนดได้ ทำให้ราคากลางต้องปรับเปลี่ยนไป ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ในราคากลางแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแก้ไข “แผนงาน” ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๕) มีผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้นทำให้ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเหตุให้ต้องคำนวณการตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่ เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไข

๖) โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่ออุดหนุนหน่วยงานอื่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะดำเนินการจัดทำโครงการโดยไม่อุดหนุนให้แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขชื่อโครงการหรือรายการที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับโครงการ

๗) โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เช่น โครงการพระราชดำริ ราชพิธี รัฐพิธี วันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางศาสนา ประเพณีสำคัญของชาติหรือของท้องถิ่น การแก้ไขชื่อโครงการเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น แม้ว่าผลที่คาดว่าจะได้รับปรับเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนแปลงไป ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไข ซึ่งไม่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และงบประมาณเพิ่มขึ้น

กรณีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย

๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงของแผนนั้นจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น กรณีจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นโดยนำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีอื่น มาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ไม่ปรากฏว่ามีโครงการหรือการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจไว้ ให้ดำเนินการแก้ไขปีโครงการ งบประมาณที่จะดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

๒) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น เมื่อสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในวิธีการงบประมาณและเป็นไปตามกรอบแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าเกณฑ์ราคากลางหรือคุณลักษณะ มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ต้องจัดทำหรือทบทวนหรือการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓) การนำเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่าย ย่อมกระทำได้ภายในกรอบหรือน้อยกว่ากรอบ ทั้งนี้ จะมากหรือน้อยเท่าใดก็เป็นไปตามสถานะทางการคลังหรือรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพการณ์หรือความจำเป็นในการบริหารงบประมาณให้เกิดความเหมาะสมในท้องถิ่นนั้นๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามหลักความยืดหยุ่นของแผนพัฒนาท้องถิ่น (flexibility) ส่วนเป้าหมายที่ยังคงเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายในภายหลังหรือไม่ดำเนินการก็ได้ตามสถานะทางการเงินการคลังหรือความเหมาะสม

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นภายในกรอบที่กำหนดตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น จะดำเนินการเท่าใดก็สามารถกระทำได้ภายในกรอบที่กำหนด และในส่วนที่อยู่ในกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่น หากไม่ได้ดำเนินการก็ไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

กรณีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในกรณีอื่นๆ แยกเป็น

๑) ก่อนดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑) การแก้ไขงบประมาณหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปอีกปีงบประมาณหนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นลักษณะที่โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้อยู่ในปีที่ปัจจุบัน สามารถปรับเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายมาอยู่ในปัจจุบันได้ โดยเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย

๑.๒) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) หรือการตั้งงบประมาณที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้ถูกต้องแล้ว ก่อนดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายพบว่า เป้าหมายดังกล่าวมีลักษณะปรับเปลี่ยนไปโดยไม่อาจคาดการณ์ได้ และเป็นไปตามสภาพพื้นที่ในเวลานั้น ซึ่งมีไม่เกิดจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์แล้ว เมื่อนำโครงการไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ราคากลางที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปรับเปลี่ยนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขราคากลางที่เพิ่มขึ้นหรือปรับเปลี่ยนไป

๒) ภายหลังจากจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น เมื่อสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในวิธีการงบประมาณและเป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าเกณฑ์ราคากลางหรือคุณลักษณะมาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น เมื่อสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในวิธีการงบประมาณและเป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าเกณฑ์ราคากลางหรือคุณลักษณะมาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยไม่ต้องเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ ขั้นตอนในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แจ้งชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑) การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นกระทำได้โดยผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการ หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการหรือดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะพบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้องให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการในสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประกาศลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นที่สอดคล้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่วนที่ ๒

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
เทศบาลตำบลประโคนชัย

๑. ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลุ่มर्थ : จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน

(๑) แผนงาน : สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒	รถบรรทุกขยะ	ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐ แก้ไขเป็น ๒,๖๔๓,๐๐๐	-	การปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะ มีประสิทธิภาพ และชุมชนมีความ สะอาดมากขึ้น	กองสาธารณสุขฯ

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๐

๒. ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

๒.๑ กลุ่มर्थ : จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน

(๑) แผนงาน : สาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) <u>แก้ไขเป็น</u> เครื่องพ่นละอองฝอย สะพายหลัง ULV Rotary ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข	สะพายหลัง ระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) <u>แก้ไขเป็น</u> เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง ULV Rotary ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	-	๙๑,๘๐๐ <u>แก้ไขเป็น</u> ๙๑,๐๐๐	-	-	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาไข้เลือดออก	กองสาธารณสุขฯ

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๑